

THƯ MỤC VỤ XUÂN BÍNH THÂN VÀ MÙA CHAY 2016

Các Đức Cha Giáo phận Hưng Hóa gửi cộng đồng Dân Chúa

Kính thưa

Quý Cha, Tu sĩ nam nữ, Chúng sinh,
Quý Ông bà, Anh chị em Giáo dân trong và ngoài giáo phận Hưng Hóa,

Những ngày này, cả dân tộc Việt Nam đang sống trong niềm hân hoan rộn ràng đón mừng Xuân Mới Bình Thân. Tại mỗi gia đình, các con cháu trở về đoàn tụ trong bầu khí ấm cúng linh thiêng, quây quần xung quanh ông bà cha mẹ, chia sẻ với nhau những khó khăn và những thành công trong năm cũ, bàn bạc với nhau kế hoạch cho năm mới. Riêng với anh chị em Kitô hữu, còn có một gia đình thiêng liêng là mỗi giáo xứ trong *đại gia đình giáo phận*. Dịp đầu năm, các Giám mục chúng tôi, với tinh thần phục vụ đại gia đình giáo phận Hưng Hóa, muốn chia sẻ đôi tâm tình với Quý Cha, Tu sĩ nam nữ, Chúng sinh, và tất cả Anh chị em Giáo dân, ở trong nước cũng như ở hải ngoại.

Trước hết, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho gia đình giáo phận trong năm 2015 vừa qua như nhân sự mục vụ tiếp tục gia tăng : số linh mục từ 85 lên 98 cha; số khấn sinh Hội dòng MTG từ 290 lên 302; số chủng sinh đang tu học tại các Đại chủng viện là 106 và tu sinh dự bị vào Đại chủng viện là 114; số tập sinh và đệ tử MTG cũng tăng thêm. Sự hiện diện và hoạt động của các Hội dòng nam nữ khác trên địa bàn giáo phận được ổn định. Chương trình Tân Phúc-Âm-Hóa Giáo xứ và các Cộng đoàn dòng tu theo định hướng của HĐGMVN tạo được sự gắn kết giữa các thành phần Dân Chúa, góp phần thăng tiến đời sống cộng đoàn. Những khó khăn vướng mắc về tôn giáo ở các tỉnh miền cao đang dần dần được tháo gỡ. Trong năm qua, Chính quyền tỉnh Lai Châu đã chính thức công nhận một giáo điểm công giáo hoạt động trên địa bàn. Việc mục vụ tại các tỉnh Sơn La và Điện Biên cũng được dễ dàng hơn. Hy vọng trong năm nay sẽ tiếp tục có những thành quả khác.

Chúng ta cùng bước sang Năm Mới Bình thân. Năm 2016 với Giáo Hội toàn cầu là Năm Thánh Ngoại thường của Lòng Thương Xót, là “một thời gian thuận lợi cho Giáo Hội, để chứng từ của các tín hữu được nên mạnh mẽ và hữu hiệu hơn” (x. Tông chiếu DMLTX số 3). Riêng tại Việt Nam năm 2016 trùng hợp với *năm Tân Phúc-Âm-Hóa đời sống xã hội*. HĐGMVN đề ra định hướng “*sống, chia sẻ, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót ngay trong đời sống xã hội*” (x. Thư HĐGMVN 2015, số 3), đáp lại lời mời gọi “*đi ra*” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đem *niềm vui của Tin Mừng* thâm nhập môi trường sống, góp phần với những người thành tâm thiện chí lãnh mạnh hóa xã hội (x. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 1).

Để thực hiện định hướng đó trong Năm Mới, và để Năm Thánh Lòng Thương Xót phát huy hiệu quả tối đa, chúng tôi mời gọi tất cả các thành phần Dân Chúa trong giáo phận Hưng Hóa cùng chung tay góp sức thực hiện những điểm sau đây :

1/ Trước hết, với anh em trong linh mục đoàn, chúng tôi xin lặp lại lời ĐTC Phanxicô nhắc nhở các giám mục linh mục chúng ta cách đặc biệt về nhiệm vụ cử hành Bí tích Hòa giải (DMLTX 17) : “Tôi không ngừng nhấn mạnh rằng *các vị giải tội là dấu chỉ đích thực cho lòng thương xót của Chúa Cha*. Không ai trong phút chốc trở thành một vị giải tội như thế. Điều đó sẽ xảy ra khi *chúng ta để cho chính mình trở thành những hối nhân đang nài xin ơn tha thứ*.... Mỗi người *chúng ta đã lãnh nhận ơn ban Thánh Thần để tha tội; chúng ta có trách nhiệm về ân huệ này*. Không ai trong chúng ta là chủ nhân của bí tích này, mà chỉ là người phục vụ trung thành cho ơn tha thứ của Thiên Chúa qua bí tích ấy. Mỗi vị giải tội

phải tiếp đón các tín hữu như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng : một người cha chạy đến gặp con, cho dù anh ta đã phung phá hết cả gia tài. Các vị giải tội được mời gọi ôm vào lòng người con thống hối đang quay về nhà, và bày tỏ niềm vui vì nay đã lại tìm thấy con... Tóm lại, các vị giải tội được kêu gọi để trở thành dấu chỉ chính yếu của lòng thương xót, trong mọi lúc, ở mọi nơi, trong mọi trường hợp và trước hết mọi sự".

Anh em linh mục chúng ta hãy ghi nhớ lời ĐTC nhắc nhở, luôn sẵn sàng chịu khó giải tội, đặc biệt trong Năm Thánh LTX này. Ta hãy *thường trực có mặt cạnh tòa giải tội* trong các giờ kinh của cộng đoàn để trợ giúp cho giáo dân đỡ ngại ngùng khi đi xưng tội. Thực tế mục vụ chứng minh giáo xứ nào mà cha xứ chịu khó giải tội thì có đông đảo giáo dân hiệp lễ, cộng đoàn giáo xứ sốt sắng, có chiều sâu Đức Tin.

2/ Với anh chị em sống Đời Thánh hiến, anh em chủng sinh và tu sinh nam nữ, chúng tôi chia sẻ : Nếu "*Năm Thánh Ngoại thường của Lòng Thương Xót, như một thời gian thuận lợi cho Giáo Hội, để chứng từ của các tín hữu được nên mạnh mẽ và hữu hiệu hơn*" (Tông chiếu DMLTX 3), thì chứng từ của anh chị em phải *nổi bật lên hàng đầu* trong Giáo Hội, đúng với bản chất của Đời sống Thánh hiến là "bước theo Chúa Kitô sát gần nhất" (Sắc lệnh PC). Năm Thánh là thời gian thuận tiện để người dâng mình cho Chúa kiểm điểm đời sống thánh hiến của mình, để thúc đẩy tiến trình *hoán cải mỗi ngày, tiến tới "hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện"*, thực sự từ bỏ thế tục và hiến dâng cho Chúa tình yêu, của cải vật chất và tự do cá nhân, thể hiện qua việc giữ 3 lời khuyên Phúc Âm.

Đặc biệt trong Mùa Chay Thánh năm nay anh chị em sống Đời Thánh hiến hãy nêu gương nhiệt tình hưởng ứng sáng kiến "*24 giờ cho Chúa*" được cử hành vào *thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa Nhật IV Mùa Chay*. Hãy tìm đến *bí tích Hòa Giải*, để tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống Thánh hiến của mình. Hãy nêu gương xúc tiến *hoạt động bác ái và Loan báo Tin Mừng* để góp phần tân Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội (x. DMLTX 17). Chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn các việc đó chung cho mọi thành phần Dân Chúa dưới đây.

3/ Giờ đây, chúng tôi xin ngõ lời với anh chị em Kitô hữu giáo dân, là thành phần cơ bản và đông đảo của Dân Thiên Chúa. Cùng với anh chị em, giáo sĩ và tu sĩ chúng tôi cũng là Kitô hữu trong Giáo Hội. Theo sự cắt đặt của Chúa và Giáo Hội, giáo sĩ chúng tôi nhận trách nhiệm chỉ đạo, tu sĩ là đội ngũ tiên phong, còn anh chị em giáo dân là đoàn quân chủ lực đông đảo của Dân Thiên Chúa lữ hành trên dương thế đang cùng nhau tiến bước về Quê Trời. Trong cuộc lữ hành dương thế, vai trò của mỗi thành phần Dân Chúa tuy khác biệt, nhưng cùng qui về một nhiệm vụ chung của Giáo Hội. Như đã nói trên đây, năm 2016, Giáo Hội toàn cầu cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót. *Tại Việt Nam, Năm Thánh Lòng Thương Xót trùng hợp với Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội*. Vậy, nhiệm vụ chung của các thành phần Dân Chúa trong năm 2016 này là:

- Cử hành Năm Thánh LTX, đáp lại lời mời gọi tha thiết của ĐTC Phanxicô, để Giáo Hội *sống và làm chứng cho lòng thương xót*. Ngôn ngữ và hành động của Giáo Hội cần phải *thông truyền* lòng thương xót, để đến với trái tim con người và giúp họ gặp thấy lối đường dẫn về Chúa Cha... Trong các giáo xứ, các cộng đoàn, hiệp hội và phong trào, nói chung, ở đâu có Kitô hữu hiện diện, thì ở đấy bất cứ ai cũng có thể nhận thấy hiện thân của lòng thương xót (x. DMLTX, 12).
- *Cử hành việc hành hương trong Năm Thánh* thúc đẩy sự hoán cải : khi bước qua Cửa Thánh, chúng ta hãy để cho lòng thương xót của Thiên Chúa bao bọc, và nỗ lực thực thi lòng thương xót ấy với tha nhân như Chúa Cha đã thương xót chúng ta (x. DMLTX, 14).
- Trong Năm Thánh này, ta cần quan tâm đến những hành vi của lòng thương xót, về phần xác cũng như phần hồn; tái khám phá những hành vi thương xót, chẳng hạn *Thương xác bầy mối*, đó là cho

kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỡ nhà, chuộc kẻ làm tội, chôn xác kẻ chết. Và chúng ta đừng quên *Thương linh hồn bảy mối*, đó là lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ ta, nhin kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết (x. DMLTX, 15).

- Mặt khác, trong Năm Thánh LTX này cộng đoàn tín hữu còn phải *chủ động đi tìm chiêm lạc*. Từ chủ chăn đến giáo dân hãy tìm cách đích thân tiếp cận với họ, hoặc qua trung gian các người thân cận trong gia đình họ, mời gọi họ hướng tới con đường trở về nhà Cha.
- *Mùa Chay trong Năm Thánh này cũng phải được sống cách sâu sắc hơn* như một thời điểm đặc biệt để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. **Sáng kiến "24 giờ cho Chúa"** được cử hành vào thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa Nhật IV Mùa Chay, sẽ được thực hiện tại tất cả các giáo phận. Rất nhiều người đang tìm đến bí tích Hòa Giải, trong đó có nhiều người trẻ, nhờ trải nghiệm này, sẽ tìm thấy con đường quay về với Thiên Chúa, để sống những giờ phút cầu nguyện và để tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống. Một lần nữa, chúng ta cần xác tín vững vàng về *tầm quan trọng đặc biệt của bí tích Hòa Giải*, một bí tích cho phép chúng ta như được chạm tay vào sự cao cả của lòng thương xót. Bí tích này là nguồn suối an bình nội tâm thực sự cho mọi hối nhân (x.DMLTX, 17).
- Thực thi theo định hướng của HĐGMVN: *"Tân Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội chính là sống, chia sẻ, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót ngay trong đời sống xã hội"* (Thư MV HĐGMVN 2015, số 3-7). Thư mục vụ HĐGMVN đề ra các việc Kitô hữu cần làm để đem tinh thần Phúc Âm thấm nhập các lĩnh vực của đời sống xã hội :
 - Học tập Giáo huấn xã hội của Giáo Hội để làm đúng theo chỉ dẫn của huấn quyền.
 - Chăm sóc môi trường sống, chăm sóc trái đất là ngôi nhà chung mà TC là Cha đã ban cho nhân loại (x. Laudato Si')
 - Đồng hành với anh chị em di dân vì việc làm, học tập và kết hôn. Họ là những người gặp nhiều khó khăn trong việc sống đạo nên rất cần được cộng đoàn giúp đỡ.
 - An toàn giao thông : người điều khiển phương tiện giao thông cần có ý thức trách nhiệm, bảo vệ sự sống của mình và của tha nhân là quà tặng quý giá Thiên Chúa ban.

Anh chị em thân mến,

Với niềm mong ước cho toàn thể Giáo phận chúng ta được hưởng nhờ tối đa hồng ân của Năm Thánh Lòng Thương Xót trong Năm Bính Thân này, chúng tôi cầu chúc mỗi tín hữu và mỗi giáo xứ trong Giáo phận dần bước trên hành trình năm Tân Phúc-Âm-Hóa đời sống xã hội, đặc biệt bằng việc sống đạo sâu sắc trong Mùa Chay Thánh mà Giáo Hội khai mạc ngay từ những ngày đầu Năm Mới Bính Thân. Xin anh chị em cầu nguyện cho các Giám mục chúng tôi được ơn sức chu toàn nhiệm vụ chủ chăn trong gia đình Giáo phận. Xin Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả anh chị em.

Sơn Tây, ngày 07 tháng 02 năm 2016

+Gioan-Maria Vũ Tất
Giám mục Giáo phận

+Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Phụ tá